



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

ตามที่ได้ดำเนินการคัดเลือกจากผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นั้น

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ดำเนินการประเมินความเหมาะสม
กับตำแหน่งของผู้ที่สมัครเข้ารับการประเมินในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกดังต่อไปนี้

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

เลขประจำตัวผู้เข้ารับ การคัดเลือก	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑๐๑	๕๙๑๐๒๓๙๙	นาง สุพรรณิ พวงเกาะ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

เลขประจำตัวผู้เข้ารับ การคัดเลือก	เลขประจำตัวสอบ แข่งขันในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๒๐๔	๖๐๔๐๐๓๓๔	นางสาว อรริษา ศิลปวิศวกุล
๒๐๓	๖๐๔๐๐๔๓๖	นางสาว ณัจฉลดา บุญรอด
๒๐๒	๖๐๔๐๐๖๗๒	นางสาว ณัชชา กาญจนามุสิก

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการนี้ ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีสอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง ยังไม่หมดอายุ หรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุ

ก็ต่อเมื่อผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมบัญชีกลาง

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนี้ ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้น
ไว้ในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว คือ

๓.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กำหนด

๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้นั้นได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่า จะรับการบรรจุหรือได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ของกรมบัญชีกลาง หรือในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือในตำแหน่งอื่นๆ ของการสอบครั้งเดียวกัน
กับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นางปานทิพย์ ศรีพิมล)

ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ